

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๔ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง สำนักพระราชวังได้ส่งหมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดเวรเข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพตามบัญชีรายชื่อสมาชิกฯ ชุดละ ๕ ท่าน โดยเรียงลำดับอักษรจากสมาชิกฯ ๒๐๐ ท่าน ในการนี้ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขอความร่วมมือจากสมาชิกฯ ไม่พาคูสมรส หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมพระราชพิธี เนื่องจากมีที่นั่งจำกัด และนับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เวรเข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพจะเพิ่มอีก ๒ ช่วง คือช่วงเช้ากับช่วงกลางวัน โดยรถจะออกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในเวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา และเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะมีหนังสือแจ้งสมาชิกฯ ให้ทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลำดับ คือ

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

พลอากาศเอก อีระภพ เสนะวงษ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย รองประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง การปฏิรูปกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล นายจำลอง อนันตสุข ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์ นายสาโรช บุญแสง นาวาตรี ธงชัย คอนทองคำ นายเริงศักดิ์ กัลยาณชาติ นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล นายสมบัติ สีลาพตะ นายมณฑล เจียมเจริญ และนางพรรณประภา อินทวิทย์นันท์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ และร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานและร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
โดยสมาชิกฯ ได้หารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๒ นาฬิกา

๘.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมาธิการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานกรรมาธิการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th